



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 14 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,276 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,751,704 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,407 ราย รักษาหายสะสม 1,625,750 ราย ยังรักษาอยู่ 107,925 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 112 ราย เสียชีวิตสะสม 17,935 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 62,579,803 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 239,896,487 ราย เสียชีวิต 4,888,480 ราย รักษาหาย 217,235,332 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกาหลีใต้ จัดตั้งคณะกรรมการหาวิธียุทธศาสตร์วิธีการ "อยู่ร่วมกับโควิด 19" ในระยะยาว ขณะที่รัฐบาลกำลังหาทางผ่อนคลายข้อบังคับควบคุมโรคและเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง และเริ่มฉีดวัคซีนโควิดของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค เข็มกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ และจนท.ด่านหน้า นิวซีแลนด์ สายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ จัดแคมเปญจับฉลากฉีดวัคซีนโควิด 19 บนเครื่องบินฟรี อินเดีย เน้นใช้วัคซีนต้านโควิด "โควาซิน" ฉีดให้เด็กอายุ 2-18 ปี WHO ได้ให้การรับรองวัคซีน AZ ที่ผลิตโดย บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด แล้ว

ประเด็นสำคัญ

1. ข้อพิจารณาในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กท.ธุรกิจ, topnews ch7, js100, newtv, INN, isaranews, sonhditalk, pptvhd36, bbc, thebangkokinsight, TNN)

-การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 14 ต.ค. จะพิจารณาปรับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ รับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ รวมทั้งการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปรับระดับสีใหม่ในพื้นที่ควบคุมทั้งหมด ปรับมาตรการเปิดกิจกรรมและกิจการบางอย่างเพิ่มเติม

-ส่วนการจัดกิจกรรมเคาน์ตาวน์ สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จ.ภูเก็ต สามารถจัดได้ เพราะเป็นต้นแบบการเปิดรับนักท่องเที่ยว ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ ขอให้เสนอมาเพื่อพิจารณา

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ 20 ประเทศ ให้ศบค. พิจารณา ตั้งเป้าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย 1 ล้านคน และมีรายได้ด้านการท่องเที่ยว 32,000 ล้านบาท

2. นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, workpointtoday, topnews)

-ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกรณีที่ไทยจะเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้ ว่า มีชุดข้อมูลที่ควรนำมาพิจารณา คือ 1.อัตราการฉีดวัคซีนของคนในประเทศ คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว 50% เข็ม 2 เกิน 1 ใน 3 ไปแล้ว ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุตัวเลขการฉีดในแต่ละจังหวัดดำเนินไปด้วยดี มีจังหวัดทางภาคใต้ที่ยังฉีดน้อยไป จึงอยากเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนกันมากขึ้น 2.มาตรการส่วนบุคคลต้องเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง และ 3. มาตรการของระบบการบริหารจัดการการปกครองจะต้องเข้มงวดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเมื่อเปิดประเทศอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็ไม่เป็นไร ถ้าเยอะขึ้นบ้างแต่ไม่มีคนเสียชีวิต หรือมีคนเสียชีวิตแต่ยังควบคุมได้ดีอยู่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือทุกคน ทุกฝ่าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผย นโยบายรัฐเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. แบบไม่กั๊กตัว ส่งผลดีเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวพักศึกษาคึกคักช่วงไตรมาส 4 พร้อมเตรียมแผนรับจัด Event 5 งานหลักถึงสิ้นปี โดยก่อนเปิดเมืองได้เร่งระดมฉีดวัคซีนประชากร แรงงานไทย-เทศ ไปแล้วกว่า 70% มั่นใจภูมิคุ้มกันหมู่แข็งแรง แต่ไม่ประมาทยังเข้มมาตรการตาม ศบค. และ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ผู้ประกอบการสถานบันเทิงย่านอ่าวนาง จ.กระบี่ กังวลเร่งเปิดประเทศจะทำให้ภาคธุรกิจล้มอีกรอบ เน้นรัฐควรทดลองให้เที่ยวภายในประเทศก่อน

3. จัดเคาท์ดาวน์ปีใหม่ จ.ภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ ที่.การท่องเที่ยวและกีฬา มีแผนตั้งตัว ลิซ่า แบล็ก핑크 มาร่วมงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2022 ที่ จ.ภูเก็ต ว่ายังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าว ส่วนตัวเห็นด้วยที่จะเชิญศิลปินระดับโลก

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มาร่วมงาน ส่วนสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะสามารถจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย หากเราเริ่มผ่อนคลายมาตรการจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วย ดังนั้น ขอให้อยู่ในข้อกำหนดที่รัฐบาลประกาศเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ยืนยันจะทำตามแผนที่วางไว้ และอาจปรับไปตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม คิดถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

4. เร่งคุมสถานการณ์โควิด จ.ปัตตานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, thestandard)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ออกคำสั่งเรื่อง ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานการณ โควิด 19 ณ รพ.ปัตตานี มีผล 13 ต.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นการระดมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทีมบุคลากรทางการแพทย์จากส่วนกลางชุดแรก จำนวน 18 ราย ไปปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์ใน จ.ปัตตานี ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาการระบาด และขยายไปพื้นที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ขณะที่มีบุคลากรจำกัด

5.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, INN, ChiangmaiNews

-กรณีการเผยแพร่ข้อมูลว่า วัคซีนป้องกันโควิด 19 มีสารกัมมันตภาพรังสีและนาโน พาทีเคิลที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน เป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า วัคซีนป้องกันโควิด 19 ทุกชนิดที่ใช้ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยมีการผลิตตามมาตรฐานสากล ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีและสิ่งปนเปื้อนแต่อย่างใด

-กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง รพ.ลำปาง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่กับประชาชนทั่วไป จนกว่าวัคซีนจะหมด ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือน ระบุ รพ. มีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่จริง ให้บริการกับกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

-กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ผลิตภัณฑ์กระชายขาว ตรา BioProud กินแล้วเชื้อโควิด 19 ไม่ลงปอด ทาง อย. ยืนยันประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการประเมินประสิทธิผลในการป้องกัน และยั้งเชื้อโควิด 19 ลงสู่ปอดตามที่กล่าวอ้าง

6. สสำรวจความพร้อมเปิดเรียนแบบ On-Site

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, ผู้จัดการ, INN, nationtv

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการประเมินแบบเร่งด่วน (Rapid Appraisal) ผลพบนักเรียนครู ผู้ปกครอง 94% พร้อมแล้วสำหรับเปิดการเรียนแบบ On-Site ทั้งนี้ คาดว่าจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.อายุ 12-17 เข็มแรกได้ครบสัปดาห์หน้า

7. นศ.ถูกตัดขาหลังฉีดวัคซีนไขหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, สยามกีฬา

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว พบนักศึกษา อายุ 20 ปี ของวิทยาลัยชุมชนพังงา เกิดภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันฉับพลันที่ขาทั้ง 2 ข้าง ภายหลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 AZ แบบไขหวัด เข้ารับรักษาตัวที่ รพ.พังงา อาการไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อไปรักษาที่ รพ.กระบี่ ต่อมาแพทย์ต้องตัดขาซ้ายเหนือเข่า ขณะนี้ส่งต่อรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ศรีนครินทร์สงขลา ทางสปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้ประสานให้ญาติยื่นคำร้องและเอกสาร เพื่อขอรับเงินเยียวยา ยืนยันจะช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

8. คลิปประชาชนแย่งฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอประชาชนจำนวนมากแออัดยึดเบียด เพื่อรอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ รพ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เนื่องจากทราบข่าว รพ.จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 400 โดส จึงมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ตี 3 และมีการแย่งรับบัตรคิวตามคลิปที่ปรากฏ

มาตรการ ศธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ระบุ ตามที่ WHO ได้ประกาศให้ระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทย อยู่ในระดับที่ 3 ภายหลังจากมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ อย. ในด้านต่างๆ โดยประกาศรับรอง อย. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านระบบควบคุมกำกับดูแลวัคซีนระดับประเทศตามมาตรฐานการเทียบเคียงระดับสากล เป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, TNN

-กรมการแพทย์ ประกาศเปิดบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) สำหรับผู้ที่ฉีด SV ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน ก.ค. 64 ไม่เคยติดเชื้อโควิด และไม่เคยฉีดกระตุ้น สามารถรออัลกอินไปฉีดวัคซีน AZ ได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิ เวลา 10.00 – 15.00 น.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ขอพ่อแม่ ผู้ปกครองเห็นแก่ลูกหลานยินยอมให้ฉีดวัคซีน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปลอดภัยเวลาเด็กมาโรงเรียน ระบุ แม่นักในครอบครัวและครูผู้ดูแลแล้ว หากเด็กไม่ได้ฉีดอาจนำเชื้อไปให้ครอบครัวได้อีก</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันคล้ายวันสวรรคต พระบรมชนกนาถ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., มติชน, inn, acnews, thailandplus, thaigov</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ดร.สาธิต ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปีการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเนืองนิตย์แก่ประเทศชาติว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งรัชสมัย และพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลจรจรายไปทั่วทิศานุทิศ</p>	-
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, mco, nationtv, thairath, js100, thaigov)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุ คมปาซุ ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ จ.จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี และได้ รัยรายงานโดยเฉพาะที่ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี มีน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้าอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเข้าห้องผ่าตัด ฝ้าเพดานถล่มชำรุด ยานพาหนะบางส่วนได้รับความเสียหาย น้ำท่วมระบบบำบัดน้ำเสียและบ้านพักบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ และได้ย้ายผู้ต้องการบ้านพักเข้ามา ที่อาคารศูนย์แพทย์ในโรงพยาบาลชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 11 จังหวัด น้ำท่วมฉับพลัน 33 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 22 จังหวัด ปชช. ได้รับผลกระทบกว่า 3 แสนครัวเรือน เสียชีวิตแล้ว 14 ราย</p> <p>-ด้าน สนง.ปภ.จันทบุรี รายงานสถานการณ์น้ำบนถนนสายต่างๆ เริ่มลดลง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง และรอการระบาย ส่วนระดับน้ำที่แม่น้ำจันทบุรี ต่ำกว่าจุดวิกฤติ 35 ซม. โดย ปภ.ร่วมกับอปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, แนวหน้า, มติชนออนไลน์, สยามรัฐ, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, nationtv, siamrath, dailynews, ch7, INN, springnews, amarintv, js100, thebangkokinsight, thebangkokinsight</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา "พยากรณ์อากาศ" วันนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พายุโซนร้อน "คมปาซุ" บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ฝนชุก 16 จว.อีสาน - ตะวันออกตกหนักถึงหนักมาก เตือนระวังท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหลาก ส่วน กทม.ฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>-สปสช. ร่วมกับ บ.ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รพ.อินทร์บุรี สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พร้อมติดตามผลการดำเนินการ "จัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย" มีการนำ "ถุงพระราชทาน" ไปมอบแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ที่ประสบภัย ซึ่ง ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ผู้ป่วยโรคไตเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการล้างไตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ได้ร่วมมือกันจัดระบบการจัดส่งน้ำยาล้างไต ยาและเวชภัณฑ์ ไปให้ถึงบ้านของผู้ป่วยล้างไตทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงในช่วงที่เกิดภาวะอุทกภัยรุนแรงในปี 2564 นี้ โดยในพื้นที่เขต 2 เขต 4 และเขต 9 ที่ต้องเผชิญอุทกภัยรุนแรงนั้น สปสช.ได้ประกาศให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้โดยให้ถือเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อลดความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วม จากเรื่องราวนี้...สะท้อนอีกมุมดีด้านสาธารณสุขไทย ด้วยความร่วมมือกันทุกฝ่าย-ด้วยการทำงานเชิงรุก "แม่น้ำท่วม...ลดปัญหาสุขภาพก็ยังขับเคลื่อนได้"</p>	-
<p>แต่งตั้งสาธารณสุขนิเทศก์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1143/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง โดยคำสั่งระบุว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนทรงคุณสมบัตินี้ผู้เหมาะสมที่จะส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (ส่วนกลาง) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมติคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้ ได้ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย 2.นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ตาก 3.นพ.มนู ศุกลสกุล นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต่างชาติยกย่องระบบ สธ. ไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ โฟสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ thebangkokinsight thastandard จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก ejan amarintv กรมประชาสัมพันธ์ newtv.nationtv.thaigov)</p> <p>-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีการเผยแพร่รายงานดัชนีความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข หรือมีการจัดอันดับหลายแห่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิ นิตยสาร CEOWorld Magazine ที่ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้ไทยอยู่อันดับที่ 13 จาก 89 ประเทศทั่วโลก หรือเป็นอันดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยคะแนน 59.52 ทั้งนี้ไทยมีความโดดเด่นที่สุดในเรื่องความพร้อมของยาที่จะให้บริการ และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบบริการสุขภาพ โดยได้รับคะแนนดังนี้ 1.โครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ ได้รับ 98.7 คะแนน 2.บุคลากรทางการแพทย์ 29.05 คะแนน 3.ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 94.99 คะแนน 4.ความพร้อมของยาที่ให้บริการ 98.74 คะแนน และ 5.ความพร้อมของรัฐบาล 96.1 คะแนน</p> <p>-นายกรัฐมนตรี ขอบขอบคุณที่เกี่ยวข้องของทั้งหมดที่ได้ทำงาน เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงส่งผลให้มีเสียงสะท้อนที่ดีตามมาด้วย พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าผลจากการจัดอันดับและดัชนีระบบบริการสุขภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ภายในปี 2569 เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในเชิงการท่องเที่ยว ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ นอกจากนี้นายกฯ ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ อาทิ การยกระดับระบบบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิและ อสม. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพขั้นทุติยภูมิ ให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การมุ่งดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ การทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง.</p>	-
<p>ฟันเทียมพระราชทาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน ChiangmaiNews ThailandPlus)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยร่วมกับหน่วยบริการทั่วประเทศและภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินงานโครงการฟันเทียมพระราชทานตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน สามารถจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากผู้สูงอายุจำนวน 711,339 ราย สำหรับผู้สูงอายุที่เหลือฟันแท่นน้อยกว่า 20 ซี่ และใส่ฟันเทียมทดแทนนั้น ต้องถอดออกมาทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ รวมถึงก่อนนอนให้ถอดออกแช่น้ำสะอาดทุกครั้ง และควรพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสภาพฟัน เหงือก รวมทั้งเนื้อเยื่อในช่องปากและซ่อมเสริมฟันเทียมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น</p>	-
<p>ภาวะไตก่อนวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย ภาวะเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกินวัย ถือเป็นภาวะที่น่าเป็นห่วง เพราะจะส่งผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจของเด็ก ภาวะดังกล่าวสามารถเกิดได้ทั้งเด็กหญิงและชาย แต่จะพบในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 10 เท่า วิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดคือ ควบคุมน้ำหนักของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้เด็กรับประทานอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารที่มีไขมันสูง และอาหารจานด่วน ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงตามวัย ส่วนการกินอาหารประเภทไก่บ่อย ๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการที่บ่งชี้ว่าทำให้เด็กเป็นโรคไตกว่าวัย ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานเข้ารับการวินิจฉัยด้วยการเอกซเรย์เพื่อตรวจอายุของกระดูก หรือตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย หรือตรวจ MRI สมอง และทำอัลตราซาวด์บริเวณมดลูกสำหรับเด็กหญิง เพื่อยืนยันว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเนื้องอกในสมอง หรือความผิดปกติที่รังไข่หรือมดลูก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยเด็กสามารถรับการรักษาฟรี ได้ที่โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)</p>	-